

ด่วนที่สุด  
ที่ มค ๐๐๑๘.๒/๗๐๖



ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  
ถนนเลี้ยวเมืองมหาสารคาม - ร้อยเอ็ด  
มค ๔๔๐๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การป้องกันการเปิดให้มีการมั่วสุมลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่

เรียน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๓๑๐ จำนวน ๑ ชุด  
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) แจ้งประเด็นข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ จากการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีเลขานุการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์) เป็นประธาน โดยให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้อง คือ สอดส่องและตรวจสอบเพื่อป้องกันการเปิดให้มีการมั่วสุมลักลอบเล่นการพนัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโควิด - 19 แบบกลุ่มก้อน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดมหาสารคาม ได้มีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มจำนวนมากขึ้นและจากการสอบสวนโรคพบว่าโหม้ไลน์ของผู้ป่วยบางรายมีการเดินทางไปเล่นการพนัน ซึ่งปัจจุบันจังหวัดยังคงได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ผ่านทางสายด่วน ๐ ๔๓๗๗ ๗๓๒๓ อยู่อย่างต่อเนื่อง

จังหวัดมหาสารคาม พิจารณาแล้ว เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ดำเนินการดังนี้

๑. เน้นย้ำสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ ได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกวาดล้างและป้องกันปราบปรามการมั่วสุมลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโควิด - 19 แบบกลุ่มก้อน อย่างเต็มขีดความสามารถ

๒. กำชับมิให้มีการปล่อยปละละเลยให้มีการมั่วสุมลักลอบเล่นการพนัน หรือมีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับการมั่วสุมลักลอบเล่นการพนันโดยเด็ดขาด หากมีขอให้พิจารณาดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัยอย่างเด็ดขาด และรายงานให้จังหวัดทราบด้วย ทั้งนี้ จังหวัดได้แจ้งให้อำเภอเพื่อดำเนินการอีกทางด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม  
กลุ่มงานความมั่นคง  
โทร/โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๓๒๓